

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

ลือนามในการโกหก

วัดป่าบ้านตาดเราเรียนตามความจริงให้พี่น้องทั้งหลายทราบ กางตำรับตำรา ออกมาปฏิบัติล้วนๆ การประพฤติปฏิบัติของพระในวัดนั้นปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยล้วนๆ ไม่สนใจไยดีกับสิ่งใดยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่จะต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามแบบตามฉบับนั้นตลอดมาและจะตลอดไป เราผู้พาดำเนินก็ดำเนินเต็มความสามารถเรื่อยมา สถานที่ใหญ่หลวงอย่างยิ่งก็คือหลวงปู่มั่น วัดหนองผือใน นั้น เป็นแหล่งสำคัญมากสำหรับบรรดธรรมทั้งหลาย ที่พระเถระจะไปอบรมศึกษากับท่านเรื่อยมา สำหรับวัดป่าบ้านตาดก็ออกมาจากหนองผือนั้นแหละ เราพาพี่น้องลูกหลานพระเถระทั้งหลายปฏิบัติดำเนินมา

เพราะฉะนั้นจึงเขียนไว้ที่หน้าวัด เพราะเห็นคนเพ่งพ่านๆ ขัดต่อการปฏิบัติธรรมวินัยของพระอยู่มากทีเดียวในวันหนึ่งๆ เพราะเขาไม่รู้เรื่องราวอะไร ไปก็เพ่งพ่านๆ ตาเล่่อมองไปนั่นๆ ไม่ได้มองความดีงามในวัดที่มีอยู่นั้นเลย มันขวางหูขวางตามานาน เราก็เลยเขียนที่หน้าวัดเป็นสองแผ่น แผ่นหนึ่งเป็นแผ่นผ้านะ เรายังจำได้ เพราะเราสั่งให้เขียนต่อหน้าต่อตาเราเองว่า “ที่นี่เป็นวัด เป็นสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไม่มีกิจธุระจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเพ่งพ่าน” นี้เขียนไว้ข้างหน้า

วัดนั้นไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่าธรรมที่ท่านปฏิบัติบูชาอยู่ตลอดมา จึงต้องเตือนให้ทราบว่าธรรมเป็นของเลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายในโลกธาตุนี้ อย่าเอาอะไรมาอวดอวดธรรม อวดเท่าไรจนเท่านั้นๆ ธรรมเป็นของเลิศเลอมานาน กลัวพี่น้องทั้งหลายจะลืมนื้อลืมนตัวเข้าไปเที่ยวเพ่งพ่านๆ ตามนิสัยเดิมที่เคยปฏิบัติมาในบ้านในเรือนในที่ไหนก็เป็นแบบเดียวกัน เข้าไปในวัดก็ไม่พ้นจะเอานิสัยเดิมไปใช้ ตาเล่่อตามองเร่อๆ ราวๆ ดูนั่นดูนี้ ไม่สนใจกับบรรดธรรมเป็นอย่างไรบ้าง

พระท่านดูเราอยู่ พระท่านตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านดูเราอยู่อย่างเงียบๆ แต่เราไปแบบเช่อๆ ซ่าๆ หยิ่งในสิ่งที่ควรไม่ควรหยิ่ง หยิ่งกิเลสตัณหา หยิ่งสัวมหยิ่งถาน หยิ่งยศหยิ่งลาภ หยิ่งฐานะความมั่งมีดีเงิน อย่าไปอวดธรรม สิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเลิศเลอ เท่ากับสัวมกับถานนั้นแหละเมื่อเทียบกับธรรมแล้ว เพราะฉะนั้นพระท่านดูพระท่านปฏิบัติธรรม มุ่งธรรม เหตุทุนธรรมตลอดเวลา เห็นมาขวางหูขวางตาตลอดเวลาที่เข้ามาที่ท่านก็ทนไม่ได้ แสบออกเสียบ้าง เตือนบ้างอะไรบ้าง ให้รักษาความสงบ นี้แบบย่อยๆ ท่านว่าไว้ในต้นไม้ จากนั้นมาก็เขียนติดที่หน้าวัดเลยเป็นแผ่นผ้า บอกว่าที่นี่เป็นวัด เป็นสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไม่มีกิจจำเป็นไม่ควรมาเที่ยว

แฟนพ่าน นี่เราเป็นคนสั่งให้เขียนเอง เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้อศอกต่ออรรถต่อธรรมอย่างมาก ไหลเข้ามาเท่าไรมาเป็นข้อศอกตลอด ไม่ได้มาส่งเสริมวัดวาอาวาสให้มีความสง่างาม ขึ้นมาด้วยการมาเที่ยวแฟนพ่านอย่างนี้เลย

เพราะฉะนั้นจึงต้องได้เตือนให้พี่น้องทั้งหลายทราบ พูดอย่างตรงไปตรงมา ภาษาธรรมไม่เป็นอย่างอื่น ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ตายใจได้ภาษาธรรม ไม่เหมือนภาษากิเลส ปลิ้นปล้อนหลอกลวงตมตุนทุแบบทุฉบับ นั่นคือภาษาของกิเลส มองเห็นกันเอาคำโกหกมาหักทลายกันแล้วๆ ความจริงความจริงไม่ค่อยเอามาหักทลาย เหมือนอิตาคนหนึ่ง นิสัยแกล่เคร่งขริ่ม ลือนามว่าแกล่เป็นนักโกหก เขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง ชื่อของแกล่ก็ขบขันดี เราไม่บอกอะไร เพราะมันขบขันแล้ว บอกพวกนี้มันจะสลับไปหมด มันหัวเราะ

แกล่ปรากฏชื่อลือนามในการโกหก รู้กันหมด นิสัยแกล่เคร่งขริ่ม ไม่ได้หัวเราะง่าย ๆ นะ อย่างมากยิ้มนิดเท่านั้น แล้วเพิ่มความขบขันเรื่องคำโกหกของแกล่มากขึ้นนะ ที่นี้ชายหนึ่งกำลังเป็นหนุ่มอยู่ แต่มีครอบครัวแล้วแหละ คนนี้มันออกมาจากทุ่งนามันจะเข้าไปบ้าน อิตาโกหกนั้นแกล่ก็ออกจากบ้านไปนี่ๆ พอไปเห็นกันทักกันเลย ไปไหน เฒ่าโกหก มึงว่าแต่กูโกหกๆ เวลานี้เมียมึงกำลังตกเรือลงมากองอยู่กับพื้น เขารุมกันอยู่นั้นเวลานี้ มึงจะว่ากูโกหกอีกหรือ ไม่ได้โกหกอีกหรือ เออๆ มึงไม่กลัวเมียมึงตาย มึงอย่าเชื่อกูนะ เขาก็เดินผ่านไป พอเขาเดินผ่านไป ทางนี้ให้หลังวัง อยากได้สักห้าขว้ง เขาว่าเมียตกจากบ้านมากองอยู่กับพื้น เขารุมดูอยู่ เวลานี้จะตายหรือไม่ตายก็ไม่ทราบแหละ นี่แกล่โกหกเข้าใจไหม แกล่พูดเฉยนะ

ทางนี้ไม่ใช่โกหกผมหรือ เออ มึงอย่าไป ถ้ามึงอยากให้เมียมึงตาย พอว่าอย่างนั้นแกล่ก็เดินผ่านไป พอให้หลังวัง โหนดแม่เต็กมันตกเรืออยู่ที่ไหน เอา ใครตกที่ไหนก็อิตาโกหกนั้นบอก ก็รู้ว่าแกล่โกหกแล้วก็เชื่อ โอ๊ย ตาย พอไปเจอกันอีกวันหลัง เฒ่าโกหกทำไมถึงโกหกไม่ถอย โกหกอะไร ก็โกหกว่าเมียผมตกเรือลงมากองอยู่กับพื้นไปแล้วไม่เห็นมีอะไร ถ้ามึงว่ากูโกหกมึงไปหาอะไร มึงเป็นบ้าหรือ ว่าให้อีก เลยหมดทำนี้เรียกว่าคนโกหก

เข้าใจก็แล้วกันนะโกหก ไปไหนเฒ่าโกหก มึงว่ากูโกหกๆ เมียมึงตกเรือลงมากองอยู่กับพื้น เขารุมดูอยู่มันจะตายหรือยังกูไม่รู้ละ ไม่ใช่โกหกหรือ เออ มึงว่ากูโกหก มึงอย่าไป ถ้ามึงอยากเห็นเมียมึงตาย แกล่ก็เดินเฉยเลย ไม่ยิ้มนะ โกหกอย่างสบายเลย ทางนี้พอให้หลังวังเลย ไปไม่เห็นเป็นอะไร จึงรู้ว่าแกล่โกหก แกล่เอาสดๆ ร้อนๆ อย่างนี้จะคนโกหกมันขบขันนะ นำเคร่งขริ่มด้วย เฉยนะ พูดอย่างเฉย

(โยมถวายปัจจัย ๑๐,๐๐๐ บาทศูนย์ดวงตา) หลวงตากำลังสร้างเครื่องมือแพทย์รักษาตา ให้ตาสว่างใส ผู้ทำบุญให้ทานเกี่ยวกับเครื่องรักษาตานี้มีอานิสงส์แยกออกไปเป็นหุทธิพิศุฑาทิพิศุฑุ เข้าใจไหมละ อานิสงส์แห่งการทำบุญเครื่องมือแพทย์รักษาตานี้เป็นผู้มีหุทธิพิศุฑาทิพิศุฑุเป็นพิเศษออกไป จากนั้นเราจะไปเลี้ยงปลาที่วัดหงส์ เราเคยไปเลี้ยงเสมอ เอาเต็มเหนี่ยวเลยนะถ้าลงได้ไปแล้ว ปลานี้หงายเลย นูนไปเล่นอยู่กลางทะเล เวลาเราไปถึงที่แรกมองดูน้ำจันจะไม่เห็นน้ำ ปลามันลอยตัว ขึ้นป็นกันๆ จันกระทั่งไม่เห็นน้ำ มันหิวมาก พอทางนี้เทลงๆ เทลงเรื่อย ๆ สุดท้ายก็เผ่นออกไปอยู่โน้นกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ทางนี้มีแต่อาหารลอยเต็ม เอาละกลับ เอาจันกระทั่งอาหารลอย ปลาหนีหมดเลย เอาอย่างนั้นละ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz